

CÙNG BẠN ĐỌC

Năm 2010, một sự kiện quan trọng của cả nước là kỉ niệm một ngàn năm Thăng Long. Để có một Thăng Long thời Lý với bề dày ngàn năm tuổi không thể không kể đến Triều Đinh và Tiền Lê. Đây là hai triều đại về quốc sự là đặt nền móng vững chắc cho Triều Lý, về Phật sự là thời kì Phật giáo Việt Nam mở đầu cho phương châm và cách hành xử “HỘ QUỐC AN DÂN”.

Phật giáo truyền vào Việt Nam từ buổi đầu Công nguyên. Trên tinh thần khế lí, khế cơ, Phật giáo đã hội nhập nhanh chóng với văn hoá - xã hội Việt Nam. Trong hơn một ngàn năm Bắc thuộc, Phật giáo trong lòng dân tộc Việt Nam đã ý thức để rồi dần hình thành nên một Phật giáo Việt Nam. Một đội ngũ Tăng sĩ Việt Nam được hình thành, trong đó có nhiều trí thức uyên thâm về Phật giáo. Chính sách nô dịch hà khắc của nhà Đường đối với dân tộc ta gián tiếp hun đúc cho các Thiền sư Việt Nam ý thức về một nền độc lập dân tộc. Sự xuất hiện của Triều Đinh - Tiền Lê không chỉ là một vận hội cho dân tộc Việt Nam mà còn là vận hội cho Phật giáo Việt Nam. *Từ đây Phật giáo Việt Nam chính thức góp phần vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.* Phật giáo cung cấp cho nhà Đinh và Tiền Lê tư tưởng trị nước: đó là tinh thần từ bi, bác ái, khoan dung; Cung cấp triết thuyết trị vì thiên hạ cho bậc quân vương. Điều này được thể hiện ở Bài kệ của Thiền sư Pháp Thuận đáp lại câu hỏi của Vua Lê Đại Hành về sự vững bền của đất nước. Toát yếu của Bài kệ là: “Muốn ngôi vua bền vững thì phải đoàn kết và thực hành từ bi”. Triết thuyết trị vì thiên hạ này đến nay vẫn giữ nguyên giá trị thời đại nóng bỏng của nó.

Thời Đinh, Tiền Lê, Phật giáo đã cung cấp cho dân tộc những Quốc sư tham gia chính sự. Thời Đinh nổi lên là Thiền sư Ngô Chân Lưu hiệu là Khuông Việt Đại sư được Vua Đinh Tiên Hoàng đặt làm Tăng thống. Thời Tiền Lê, về tham gia chính sự nổi lên vai trò của các Thiền sư như: Pháp Thuận (mất năm 990), Vạn Hạnh (mất năm 1018).

Nhằm tìm hiểu, đánh giá về vai trò của Phật giáo buổi đầu Nhà nước Đại Việt, cuộc hội thảo khoa học với chủ đề: *Phật giáo thời Đinh và Tiền Lê trong công cuộc dựng nước và giữ nước* được tổ chức tại Hoa Lư - Ninh Bình, nơi đế đô của hai vương triều Đinh và Tiền Lê. Trên cơ sở những bản báo cáo khoa học, Ban Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo đã chọn để in thành một chuyên đề. Chất lượng của các bản Báo cáo khoa học là khá đồng đều nên đã gây khó khăn cho Ban Biên tập khi tuyển chọn. Do khuôn khổ của Tạp chí nên có những báo cáo khoa học hay và thú vị đã không được Ban Biên tập tập hợp giới thiệu. Ban Biên tập mong các nhà khoa học và bạn đọc lượng thứ.

Với việc dành riêng một số tạp chí cho chuyên đề Phật giáo Thời Đinh và Tiền Lê, Ban Biên tập mong muốn có một sản phẩm thiết thực kỉ niệm một ngàn năm Thăng Long.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Ban Biên tập